

VĂN PHÒNG UBND
TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN TIẾP CÔNG DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 514/TCĐ
V/v báo cáo kết quả tiếp
công dân tháng 11 năm 2018

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Ban Tiếp công dân Trung ương

T CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 22.01.....
	Ngày: 21/11/18.....
	Chuyên: Thực hiện

Thực hiện nội dung yêu cầu của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 1316/TTCP-BTCĐTW ngày 14/8/2018 về việc báo cáo kết quả tiếp công dân hàng tháng và được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo tình hình, kết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 11/2018 như sau (có biểu mẫu báo cáo kèm theo).

Kính báo cáo Ban Tiếp công dân Trung ương theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thanh tra Chính phủ (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP, PCVP, NC, CBTH;
- Lưu: VT, TCD.

KT. TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG BAN
**BAN TIẾP
CÔNG DÂN**
Nguyễn Đức Lợi

BÁO CÁO KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 11 NĂM 2018
CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Công văn số 514../TCD ngày 21/11/2018 của Ban Tiếp công dân tỉnh)

ST T	Họ và tên người khiếu nại, tố cáo	Nội dung khiếu nại, tố cáo	Chủ tịch UBND tỉnh hoặc người được ủy quyền	Nội dung thông báo, kết luận	Gh ch
1	Ông Võ Đình Lai (Địa chỉ: Thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn)	Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh sớm xem xét, giải quyết điều chỉnh hoặc hủy bỏ đối với các Quyết định: số 947/QĐ-CT ngày 15/4/2003, số 1170/QĐ-CT ngày 08/6/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Nguyễn Thị Thanh với bà Nguyễn Thị Út, vì khi tổ chức thực hiện ngoài thực địa không phù hợp.	Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh	<p>- Vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo tại điểm 1 Thông báo số 316/TB-UBND ngày 05/11/2018. Yêu cầu UBND huyện Bình Sơn khẩn trương tổ chức thực hiện và báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện.</p> <p>- Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện của UBND huyện Bình Sơn, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất cụ thể để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý vụ việc theo quy định.</p>	
2	Các ông, bà: Lê Quang Diệu, Võ Đức Tuấn (Địa chỉ: Thôn Kim Thành, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành), Huỳnh Bày (Địa chỉ: Thôn An Hòa, xã Hành Dũng,	<p>Đăng ký gặp lãnh đạo UBND tỉnh để các ông, bà trình bày một số nội dung sau:</p> <p>1. UBND huyện Nghĩa Hành chưa thu hồi 249,15ha đất theo Kết luận thanh tra số</p>	Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh	<p>- Khẳng định, những nội dung trình bày của các hộ dân tại buổi tiếp công dân lần này không có gì mới so với những nội dung các hộ dân đã phản ánh trước đây và đã được Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ, lắng nghe và đã có nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết. Đến nay, các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết vụ việc đất rừng tại</p>	

<p>huyện Nghĩa Hành), Nguyễn Tiên Khôi (Địa chỉ: Thôn Trung Mỹ, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành), Phạm Thị Thạch (Địa chỉ: Thôn An Định, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành)</p>	<p>214 ngày 28/5/2009 của UBND huyện Nghĩa Hành.</p> <p>2. UBND huyện Nghĩa Hành chưa thu hồi 98ha đất của ông Cao Văn Năm theo kết luận thanh tra số 214 ngày 28/5/2009 của UBND huyện Nghĩa Hành.</p> <p>3. UBND huyện Nghĩa Hành chưa giải quyết 98 sô hồng cấp năm 2014-2015 trong đất đấu thầu, đất cho thuê, cho mượn.</p> <p>4. Chưa thu hồi dứt điểm diện tích 38,36ha đất rừng 388.</p> <p>5. Chủ tịch UBND tỉnh chưa giải quyết khiếu nại của 07 hộ dân có sô đo bị thu hồi, hủy bỏ đang có khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.</p> <p>6. Chưa công khai kết quả thanh tra 83 lô đất Soi Dầu.</p> <p>7. Chưa giải quyết đất của bà Bích Thu, đất của ông Thạnh, ông Trữ, ông Ba.</p> <p>8. Chưa xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm có liên</p>	<p>xã Hành Dũng vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý và thực tiễn, chưa có nội dung văn bản chỉ đạo nào cần phải thay đổi. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành, UBND xã Hành Dũng, các cơ quan, đơn vị và công dân có liên quan phải triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.</p> <p>- Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thành lập Tổ công tác liên ngành 708 của tỉnh để phối hợp với UBND huyện Nghĩa Hành xử lý các vấn đề có vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ, pháp lý. Các ý kiến tham vấn của Tổ công tác liên ngành 708 của tỉnh là ý kiến chính thức và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, pháp lý của các Sở, ngành chuyên môn của tỉnh có thành viên tham gia. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành chủ động phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác 708 của tỉnh và Tổ công tác 708 của tỉnh có trách nhiệm phối hợp một cách nghiêm túc với UBND huyện Nghĩa Hành để xử lý các vấn đề có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết vụ việc này.</p> <p>- Thời gian qua, UBND huyện Nghĩa Hành thu hồi đất trên thực tế còn quá ít so với tổng số diện tích đất mà UBND huyện đã có kết luận, quyết định phải thu hồi, gây bức xúc cho một số hộ dân. Trước mắt, để ổn định tình hình, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành, UBND xã Hành Dũng cần tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất trên thực tế đối với diện tích</p>
---	--	---

quan.

9. Yêu cầu thực hiện Thông báo số 116/TB-UBND ngày 19/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc gặp gỡ, đối thoại với một số công dân ở xã Hành Dũng và xã Hành Nhân thuộc huyện Nghĩa Hành.

đất mà UBND huyện đã có kết luận, quyết định thu hồi để có quỹ đất đưa vào phương án giao cho các hộ dân chưa có đất hoặc còn thiếu đất sản xuất lâm nghiệp. Đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi đất do giao đất không đúng đối tượng có liên quan đến cán bộ, đảng viên nhưng nếu cán bộ, đảng viên nào không tự giác, gương mẫu chấp hành giao đất thì đề nghị Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành báo cáo Thường trực Huyện ủy Nghĩa Hành phải có biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số: 2023/QĐ-UBND, 2024/QĐ-UBND, 2025/QĐ-UBND, 2026/QĐ-UBND, 2027/QĐ-UBND, 2028/QĐ-UBND, 2029/QĐ-UBND cùng ngày 14/11/2018 giải quyết khiếu nại của các ông: Đỗ Quang Liễu, Lê Xuân Lâm, Nguyễn Tấn Ngọt, Lê Cường, Nguyễn Thương, Nguyễn Thành, Võ Văn Hòa. Sau khi các Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh nêu trên có hiệu lực pháp luật, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành phải có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Nội dung phản ánh của các hộ dân liên quan đến 83 lô đất ở Khu dân cư Soi Dầu, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành: Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành đã ban hành Kết luận thanh tra số 1710/KL-UBND ngày 26/10/2018 về việc xét giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại Khu dân cư

Soi Dầu, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành trong các năm 1996, 2003, 2004 và 2006 và đã niêm yết công khai tại UBND xã Hành Dũng. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm được nêu trong Kết luận thanh tra theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công khai để các hộ dân được rõ.

- Nội dung phản ánh của các hộ dân liên quan đến diện tích đất rừng sản xuất UBND xã Hành Thuận cho thuê, cho mượn thuộc địa giới hành chính xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành: Nội dung này, Tổ Công tác được thành lập theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành đã có báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh tại Báo cáo số 01/BC-TCT ngày 02/4/2018 và Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành cũng đã có ý kiến chỉ đạo xử lý tại Công văn số 1053/UBND ngày 04/7/2018. Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện của các cơ quan chức năng.

- Đối với nội dung phản ánh của các hộ dân liên quan đến diện tích đất của Công ty Nông Tín: Giao UBND huyện Nghĩa Hành tiến hành kiểm tra, kết luận để có hướng xử lý cụ thể, đúng quy định của pháp luật.

- Liên quan đến diện tích đất của ông Võ Cao Năm: UBND huyện Nghĩa Hành đang chỉ

				đạo kiểm tra, rà soát, yêu cầu UBND huyện có kết luận vụ việc trước ngày 31/12/2018.
3	Các ông, bà: Trần Huỳnh, Đặng Vương, Phạm Hòa, Lê Tấn Lại, Mai Thị Sanh, Phùng Thị Phát, Huỳnh Thị Nga (Địa chỉ: Thôn Thạch By 1, xã Phó Thạnh, huyện Đức Phổ), Nguyễn Thị Trí (Địa chỉ: Thôn La Vân, xã Phó Thạnh, huyện Đức Phổ)	(1). Kiến nghị sớm di dời Nhà máy xử lý rác thải huyện Đức Phổ, vì xây dựng sai quy định và gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Phó Thạnh. (2). Kiến nghị Công an tỉnh sớm thả 07 người bị bắt hiện nay còn đang bị tạm giam liên quan đến vụ việc gây rối trật tự công cộng tại xã Phó Thạnh vào ngày 03/9/2018	Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh	(1). Sau khi lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc, ghi nhận ý kiến của các hộ dân tại xã Phó Thạnh, huyện Đức Phổ, Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập Đoàn Thanh tra tại Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 để thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, quy hoạch xây dựng và môi trường; việc sử dụng vốn vay ưu đãi đối với Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định). Đến nay, Đoàn Thanh tra đang tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả thanh tra. Thời hạn xây dựng báo cáo theo quy định là 15 ngày và thời gian xem xét, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh là 15 ngày làm việc. Đề nghị các hộ dân ở xã Phó Thạnh chờ kết quả thanh tra. (2). Việc Công an tỉnh bắt tạm giam những người có hành vi vi phạm pháp luật hình sự để điều tra là thực hiện theo đúng quy định, quy trình, thủ tục của pháp luật tố tụng hình sự.
4	Bà Lê Thị Bích Ngọc (Địa chỉ: Số nhà 833 đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi)	Phản ánh việc UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng đến thực địa để đo đạc xác định	Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh	Vụ việc này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5956/UBND-CNXD ngày 04/10/2018, Giám đốc Sở Xây dựng đã có Công văn số 3594/SXD-QLN&BDS ngày 13/11/2018 báo cáo UBND tỉnh

lại diện tích đất thực tế căn nhà số 833 đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi mà UBND tỉnh đã bán hóa giá cho gia đình bà. Tuy nhiên, trong năm 2018, các cơ quan chức năng có đến nhà bà nhưng không tiến hành đo đạc để xác định lại diện tích thực tế đối với căn nhà và số liệu mà Sở Xây dựng báo cáo cho UBND tỉnh tại Công văn số 3594/SXD-QLN&BĐS ngày 13/11/2018 là số liệu cũ, hoàn toàn không chính xác so với thực tế.

về kết quả rà soát lại diện tích ngôi nhà thuộc sở hữu nhà nước số 833 đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi. Tuy nhiên, tại buổi tiếp công dân lần này, bà Ngô phản ánh cho rằng trong năm 2018; các cơ quan chức năng có đến nhà bà nhưng không tiến hành đo đạc để xác định lại diện tích thực tế đối với căn nhà của bà và số liệu mà Sở Xây dựng báo cáo cho UBND tỉnh tại Công văn số 3594/SXD-QLN&BĐS ngày 13/11/2018 là số liệu cũ, hoàn toàn không chính xác so với diện tích thực tế. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quảng Ngãi đến tại thực địa căn nhà số 833 đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi để tiến hành đo đạc xác định lại diện tích đất thực tế căn nhà (có lập biên bản việc đo đạc có sự tham gia của các bên có liên quan và các cơ quan được giao nhiệm vụ); báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.